

Số: /KCN-DN
V/v hướng dẫn tạm thời các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trong các doanh nghiệp KCN trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Doanh nghiệp trong các KCN

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong những ngày qua, số lượng công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương có dịch đến/về tỉnh Bắc Giang rất lớn nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh là rất cao. Để tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch, ngày 23/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5586/UBND-KGVX về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (*sao gửi kèm theo*).

Ban Quản lý các KCN yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN thực hiện nghiêm việc xét nghiệm và cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5586/UBND-KGVX ngày 23/10/2021. Trong đó việc thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong doanh nghiệp tại các KCN được thực hiện như sau:

1. Đối với người lao động đã tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 (mũi 02 được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc người lao động là F0 đã khỏi bệnh trong vòng 06 tháng: Thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên 02 tuần/lần cho tối thiểu 10% số lao động này.

2. Đối với người lao động đã tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19, tiêm mũi 02 chưa đủ 14 ngày: Thực hiện xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên 02 tuần/lần cho tối thiểu 20% số lao động này.

3. Đối với người có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 (*bao gồm cả những người đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 trong vòng 12 tháng*) gồm:

+ Lãnh đạo doanh nghiệp, tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lễ tân, lái xe, người cung cấp dịch vụ trực tiếp cho cơ sở sản xuất kinh doanh (cung cấp suất ăn, thực phẩm, nguyên vật liệu, dịch vụ bảo vệ, vệ sinh), người chưa tiêm vắc xin: Thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho 100% đối tượng trên, với tần suất 01 tuần/lần.

+ Các đối tượng làm việc trong nhà xưởng sản xuất kín, sử dụng máy lạnh và có trên 500 lao động/xưởng thì xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 mẫu gộp bằng phương pháp RT-PCR tối thiểu 20% đối tượng với tần suất 01 tuần/lần.

+ Đối với người lao động cư trú tại địa bàn các tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày kiểm soát được dịch ngoài cộng đồng nếu đi/về hằng ngày: Thực hiện xét nghiệm tầm soát cho 100% đối tượng trên, tần suất 01 tuần/lần.

+ Đối với các chuyên gia, kỹ thuật viên từ tỉnh ngoài vào lắp máy, hỗ trợ kỹ thuật... có thời hạn: Yêu cầu xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 48 giờ khi đến công ty; hạn chế tiếp xúc, sinh hoạt riêng, tuân thủ nghiêm túc 5K, thực hiện xét nghiệm với tần suất 03 ngày/lần.

4. Nhóm lao động tuyển mới từ tỉnh ngoài: Yêu cầu xét nghiệm RT-PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 48 giờ khi vào tỉnh, thực hiện cách ly tại nơi lưu trú 07 ngày với 02 lần xét nghiệm âm tính (vào ngày thứ 02 và ngày thứ 07) mới được đi làm việc; lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 03 vào ngày thứ 14 kể từ khi vào tỉnh.

5. Tất cả người lao động có biểu hiện viêm đường hô hấp: Sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, đau họng, mắt vị giác, khứu giác...; người lao động đi về từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ: Thực hiện ngay việc khai báo y tế và xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.

Yêu cầu doanh nghiệp trong các KCN tuyên truyền, vận động đến công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp xét nghiệm, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ an toàn COVID-19 trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức xét nghiệm bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, không để bỏ sót đối tượng phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; gửi Kế hoạch xét nghiệm hàng tháng (*theo mẫu tại Phụ lục 1*) vào **ngày 28 tháng trước** và báo cáo kết quả xét nghiệm tầm soát hàng tuần (*theo mẫu tại Phụ lục 2*) **trước 10 giờ ngày thứ sáu hàng tuần** về Ban Quản lý các KCN (qua địa chỉ: qldnkcnbacgiang@gmail.com) để theo dõi, giám sát và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

(Công văn này thay thế nội dung Công văn số 2298/KCN-DN ngày 19/10/2021 của Ban Quản lý các KCN về việc điều chỉnh xét nghiệm tầm soát đối với người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh).

Đề nghị doanh nghiệp trong các KCN nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở y tế;
- Bộ phận Y tế thường trực tại KCN;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, đơn vị thuộc Ban,
- Lưu: VT, QLDN.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Quý

